



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอิสระ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางธนาวดี มีเสถียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๓๐)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ- ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางธนาวดี มีเสถียร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๓๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๓๕ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ถึง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นระยะเวลาเป็นเวลา ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๓๓ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๘ ถึง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ชื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ ฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๑๐๐๘๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางธนาวดี มีเสถียร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลสำเร็จของโครงการการให้ความรู้ในการดูแลเด็กโรคหอบหืดให้มีประสิทธิภาพ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

ดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของผลงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเมืองที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะโลกร้อนทำให้โรคใหม่ ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งในระบบภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคหอบหืดและมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทั่วโลก ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่มงานกุมารเวชกรรมได้จัดตั้งคลินิกภูมิแพ้ในเด็ก เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคระบบภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จำนวน ๔๓๑ ราย พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐๓ ราย และพ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๙๙ ราย ในจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกภูมิแพ้พบว่า ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ดี ในปี ๒๕๕๘ พบ ๒๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ จากการปฏิบัติงานในห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรมได้ศึกษาปัญหาในจำนวนผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถควบคุมอาการโรคได้พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่มาจากการปฏิบัติของมารดา หรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้และการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เช่น การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ การประเมินเด็กเมื่อมีอาการหอบเฉียบพลัน รวมถึงการรักษาเบื้องต้นก่อนมาถึงโรงพยาบาลทำให้เด็กที่เป็นโรคหอบหืดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือในบางรายต้องกลับเข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยในซ้ำจากปัญหาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหอบหืด และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ได้แก่ การพ่นยา การเป่าปอด และการล้างจมูก จึงดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้ในการดูแลเด็กโรคหอบหืดให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหอบหืดมีความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมเรื่องพ่นยา การเป่าปอด การล้างจมูกได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถดูแลเบื้องต้นก่อนมา ถึงโรงพยาบาล การจัดทำโครงการให้ความรู้ในการดูแลเด็กโรคหอบหืดให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการเตรียมความพร้อมโดยจัดทำโครงการ แผนการดำเนินการ และเครื่องมือรวมถึงวิธีการประเมินผลในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม - วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๕ คน จัดกิจกรรม ครึ่งวัน ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในช่วงดำเนินการ มีการประเมินความรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด ก่อนและหลังดำเนินการ โดยใช้แบบทดสอบความรู้เรื่องหอบหืด เป็นแบบเลือกตอบ และทดสอบการปฏิบัติกิจกรรมเรื่องพ่นยา การเป่าปอด และการล้างจมูก ทั้งก่อนและหลังดำเนินการประเมินผลพบว่าความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลเด็กก่อนเข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ ๕๑ หลังเข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ ๖๙.๒ และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังดำเนินการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนการปฏิบัติกิจกรรมพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ป่วยและผู้ดูแลเด็กทำได้ถูกต้องเท่ากับ ร้อยละ ๖.๘ หลังเข้าร่วมโครงการผู้ป่วยและผู้ดูแลเด็กทำได้ถูกต้องเท่ากับ ร้อยละ ๘๕ และเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และร้อยละของความสำเร็จของผู้ป่วย

และผู้ดูแลเด็กเท่ากับ ร้อยละ ๘๕ หลังสิ้นสุดโครงการมีการประเมินผลต่อเนื่อกับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเรื่อง การพ่นยา ล้างจมูก การเป่าปอด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถป้องกันการกำเริบของโรคหอบหืดได้ ลดการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยเด็กและผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืดและสามารถปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการพ่นยา การเป่าปอด และการล้างจมูก ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. ลดการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลเด็ก และโรงพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โปรแกรมการให้ความรู้การให้วัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกกับมารดาที่นำบุตรมารับการตรวจแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มารดามีความรู้ในเรื่องวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนทางเลือก ที่กำหนดให้เด็กต้องได้รับตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

๒. เพื่อให้มารดามีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำบุตรมารับวัคซีนตามเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย

มารดาที่นำบุตรมารับวัคซีนที่แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม มีความรู้ สามารถดูแลบุตรอย่างถูกต้องและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้การให้วัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มารดานำบุตรมารับวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกตามกำหนดช่วงอายุอย่างครบถ้วนและตรงตามนัด
๒. มารดามีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลังฉีดวัคซีน เช่น ผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น และสามารถดูแลบุตรได้อย่างถูกต้อง
๓. เด็กมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคสูงขึ้นจากการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง ชัดขวางการแพร่ระบาด และลดผลกระทบร้ายแรงของโรคในเด็ก
๔. มารดาสามารถวางแผนความพร้อมทางเศรษฐกิจในการเลือกให้วัคซีน